

V/v Trả lời ý kiến của cử tri theo CV số
52/HĐND ngày 16/11/2023 của HĐND
huyện Bù Đăng

Kính gửi: Thường trực HĐND huyện Bù Đăng.

Căn cứ Công văn số 52/HĐND ngày 16/11/2023 của HĐND huyện Bù Đăng về việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VII.

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, Điện lực Bù Đăng đã phối hợp chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh, khảo sát tình hình thực tế. Điện lực Bù Đăng báo cáo Thường trực HĐND huyện Bù Đăng cụ thể như sau:

1. Cử tri Trịnh Xuân Lên –thôn 6, xã Đường 10 phản ánh:

1.1. Khu dân cư đội 3, thôn 6 (Khu vực Cầu Mới) có trên 20 hộ chưa có điện thấp sáng. Đề nghị ngành điện quan tâm đầu tư hạ thế (khoảng 1km).

Điện lực Bù Đăng đã tiến hành kiểm tra, xác minh, khảo sát thực tế cụ thể như sau:

Khu vực này có khoảng 25 hộ dân sinh sống rải rác dọc theo đường giao thông DT 760 (nhà đầu tiên đến nhà cuối cùng khoảng 2km). Các hộ này đều đã có điện lưới Quốc gia sử dụng được cấp từ trạm biến áp Chuông Trâu Cầu Mới 45. Tuy nhiên, do nhân dân khu vực này sinh sống rải rác không tập trung, cách xa lưới hạ áp hiện hữu nên đã tự đầu tư đường dây phân sau điện kéo về nhà sử dụng, khoảng cách từ đường dây hạ áp (đường dây hạ áp của ngành điện) đến nhà các hộ dân xa nhất khoảng 1,2km.

Để cấp điện cho bà con nhân dân khu vực này cần đầu tư xây dựng mới 1,5km lưới điện trung thế, 0,8km lưới điện hạ thế và 01 trạm biến áp công suất 1x50kVA/1 trạm với kinh phí dự kiến đầu tư khoảng 1,22 tỷ đồng (tương đương suất đầu tư 49 triệu đồng/1 hộ) đồng thời cần phát quang giải tỏa rất nhiều cây xanh (Cây cao su, cây Điều...) dọc theo đường dây điện dự kiến xây dựng.

Thời gian qua, Điện lực Bù Đăng đã tranh thủ mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo lưới điện trên địa bàn huyện nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ sử dụng điện đến khách hàng. Tuy nhiên, với nguồn vốn đầu tư xây dựng hàng năm được phân bổ hết sức hạn hẹp; Điện lực chủ yếu để: đầu tư các tuyến trục chính, cải tạo lưới điện hiện hữu nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục...

Trước thực trạng trên, hiện tại Điện lực Bù Đăng chưa thể bố trí nguồn vốn đầu tư lưới điện cho khu vực này ngay được. Điện lực Bù Đăng sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển phụ tải của khu vực này và có kế hoạch đầu tư theo thứ tự ưu tiên trong những năm tiếp theo.

1.2. Đường dây điện người dân tự kéo, hiện nay xuống cấp, trụ điện bị gãy, đổ... nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Điện lực Bù Đăng đã tiến hành kiểm tra, xác minh, khảo sát thực tế cụ thể như sau:

Có 02 đường dây điện (phần dây sau điện kế của khách hàng) của 02 hộ thuộc trạm biến áp Chuồng Trâu Cầu Mới 45, có 02 trụ đỡ dây điện bị nghiêng, khoảng cách từ mặt đất đến đường dây điện của 02 khách hàng này 1,5 mét.

Trước thực trạng trên, để đảm bảo an toàn, Điện lực Bùi Đăng đã hướng dẫn 02 khách hàng có đường dây điện trên xử lý khắc phục để đảm bảo an toàn.

2. Cử tri Lê Xuân Chinh -thôn 7, xã Đức Liễu phản ánh:

Đường điện thuộc tuyến đường 36 thôn 7 (trục chính) nhưng chưa được hạ thế, dây điện chằng chịt dễ chập cháy. Đề nghị điện lực Bùi Đăng xem xét sớm giải quyết để người dân tổ 5, thôn 7 có điện thấp sáng, phát triển sản xuất và an toàn hơn.

Điện lực Bùi Đăng đã tiến hành kiểm tra, xác minh, khảo sát thực tế cụ thể như sau:

Khu vực này có khoảng 15 hộ dân sinh sống rải rác không tập chung, các hộ dân này đều đã có điện lưới Quốc gia sử dụng được cấp từ 02 trạm biến áp Ấp 7 Đức Liễu 46 và trạm biến áp Ấp 7 Đức Liễu 65. Tuy nhiên, do nhân dân khu vực này sinh sống rải rác không tập trung, cách xa lưới hạ áp hiện hữu nên đã tự đầu tư đường dây phần sau điện kế kéo về nhà sử dụng, khoảng cách từ đường dây hạ áp (*lưới điện Quốc Gia*) đến nhà các hộ dân xa nhất khoảng 0,8km.

Để cấp điện cho bà con nhân dân khu vực này cần đầu tư xây dựng mới 0,8km lưới điện hạ thế và 01 trạm biến áp công suất 1x50kVA/1 trạm với kinh phí dự kiến đầu tư khoảng 550 triệu đồng (*tương đương suất đầu tư 37 triệu đồng/1 hộ*) đồng thời cần phát quang giải tỏa rất nhiều cây xanh (*Cây cao su, cây Điều...*) dọc theo đường dây điện dự kiến xây dựng.

Thời gian qua, Điện lực Bùi Đăng đã tranh thủ mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo lưới điện trên địa bàn huyện nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ sử dụng điện đến khách hàng. Tuy nhiên, với nguồn vốn đầu tư xây dựng hàng năm được phân bổ hết sức hạn hẹp; Điện lực chủ yếu để: đầu tư các tuyến trục chính, cải tạo lưới điện hiện hữu nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục...

Trước thực trạng trên, hiện tại Điện lực Bùi Đăng chưa thể bố trí nguồn vốn đầu tư lưới điện cho khu vực này ngay được. Điện lực Bùi Đăng sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển phụ tải của khu vực này và có kế hoạch đầu tư theo thứ tự ưu tiên trong những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến của cử tri theo CV số 52/HĐND ngày 16/11/2023 của HĐND huyện Bùi Đăng, Điện lực Bùi Đăng báo cáo Thường trực HĐND huyện Bùi Đăng được rõ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHKT (th.01).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Anh Tuấn